

TRÍCH LỤC THÁNH GIÁO

Muốn thưởng Xuân phải biết Ý Xuân

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-01 Quý Hợi (13-02-1983)

KIM QUANG ĐỒNG TỬ. Chào chư Thiên ân liệt vị. Tiểu Thánh vâng lệnh báo tin có Đức Lão Tổ giáng lâm. Chư liệt vị nghiêm đàn thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN

THI

ĐÔNG mẫn Xuân sang ấy lễ thường,

PHƯƠNG châm giải thoát dụng thần phương,¹

LÃO lai thiếu tráng đều công lệ,²

TỔ đức gầy nên đạo vĩnh trường.³

Chào chư hiền đệ hiền muội.

Bần Đạo đến trần gian với chư hiền đệ muội trong tiết Mạnh Xuân để cùng hưởng một ý Xuân phát sanh trong cơ tái tạo. Vây miễn lễ, chư hiền đồng an tọa.

1. Thần phương: Phương thuốc thần diệu.

2. Lão lai thiếu tráng đều công lệ: Người già hay thanh thiếu niên cũng đều có một điểm chung.

3. Tổ đức gầy nên Đạo vĩnh trường: Đạo đức giúp cho con người được vĩnh cửu trường tồn.

Chu kỳ ngắn ngủi trong một năm, nhưng đối với thế nhân là niềm hy vọng, kể cả chur hiền đệ muội. Hy vọng canh tân sức sống sáng tạo và vươn lên.

Thật vậy, Xuân là trạm dừng chân của bao khách lữ hành từ chốn khởi nguyên đang trở bước trên đường Đại Đạo.

Sứ mạng cao cả đã được đặt định cho loài thượng đẳng chúng sinh ở cõi này là sứ mạng vi nhân, được thay Trời mà quản cai muôn vật trong luật tắc hóa sinh sinh hóa, và có đủ quyền năng tự giải thoát để tiến hóa.

Quyền năng ấy, con người phải biết thật dụng từ căn nguyên bốn giác của chính mình, vận hành được bộ máy tạo hóa của chính mình, thì dầu ở trong luật tắc sanh hóa mà không bị hóa sanh.

Đã biết rằng Xuân là ấm áp, đẹp đẽ, hy vọng canh tân, nhưng nếu chỉ có Xuân thì Xuân cũng không thấy quý. Sở dĩ thấy quý vì có Hạ, có Thu, có Đông. Vì Hạ là diệu năng của Xuân. Xuân sanh, thì Hạ trưởng. Thu là tiềm lực của Xuân. Có sanh có trưởng phải có thâm kết. Đông là đức tiềm phục của Xuân để tiếp tục phát sanh.

Như vậy, có mùa nào là không có Xuân. Xuân là đức nguyên, là gốc. Gốc hấp thụ nhựa sống của Đất Trời mà bủa sung cành lá để kết quả đơm hoa, cũng như không có con người nào mà không có Thượng Đế tính.

Thế thì người giác ngộ, bậc Thiên ân hướng đạo đang trở bước trên đường Đại Đạo, muốn thưởng Xuân, phải biết ý Xuân.

Xuân là Đạo, là tâm. Xuân cũng là luật tắc vận hành từ chỗ xuất sanh đến khi phản bốn.

Chư hiền đệ muội ngày nay được hưởng thời đại ân xá và đang trở bước Đại Thừa thực hành Thiên Đạo, dầu ở cấp nào, cũng phải tự mình khắc kỷ, tu công, nghiêm minh giới luật.

Trễ một giờ là mất một năm tiến hóa. Nếu làm một nhơn sanh nơi cõi thế mà không tiến hóa được thì thật uổng phí một kiếp nhơn sanh.

Đạo không có chi ràng buộc. Nếu còn ràng buộc là sống chưa đúng Đạo.

Đạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người Thiên ân sứ mạng phải biết tự hoàn thiện, tự giác ngộ trước mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân tâm, khắc kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Đại Đạo khi vọng niệm còn sanh.

Bần Đạo nói để chư hiền đệ muội biết mà tu hành, mà hưởng một mùa Xuân đầy ý nghĩa.

Nhìn sự đánh mất của chư đệ muội từ giờ từ phút, Bần Đạo thêm lo lắng ưu tư.

THI

Nguyên nhân sứ mạng hỡi ai ơi!
Phải giữ nguyên Xuân của đất trời,
Biết sống Đạo hòa cùng nhân thế,
Gót Đại Thừa trỗi khắp nơi nơi.

■

Nơi người đều có điểm linh quang,
Cũng một tình chung Đấng Ngọc Hoàng,
Tất cả quay về tâm chí thiện,
Thế gian sẽ biến cảnh thiên đàng.

■

Thiên đàng biết nẻo khá lần lên,
Sứ mạng Thiên ân một chí bền,
Xuân đạo, Xuân tâm, Xuân vĩnh cửu,
Đối thù vượt khỏi mới làm nên.

Năm Quý Hợi sẽ qua, và bắt đầu năm Giáp Tý, cuộc diện sẽ tốt đẹp hơn. Chư hiền đệ muội sẽ được thực hiện Thiên ân sứ mạng trong chu kỳ mới. Kết quả này muốn có được thì phải có sự tiếp nối tiến hóa. Hiện tại các cấp chức vụ trong Cơ Quan chưa đủ để thực hiện trách nhiệm của Cơ Quan trước thể sự nhân tâm. Cho nên, mỗi vị từ hàng chức vụ đến nhân viên, nhứt là các trò Giáo Sĩ, Tu Sĩ phải giữ lòng thanh tịnh quán xét từng việc một. Có thanh tịnh mới biết được căn bã ở dòng Đạo đang luân lưu trong cơ thể và biết được mục đích cao cả vị nhân sinh. Có quán xét mới vượt qua được trở ngại khó khăn, kiên nhẫn trì thủ và hy sinh có ý nghĩa.

THI

Thiên đàng, địa ngục có đâu xa,
Chỉ tại lòng mình, một sát na,
Chuyên nhứt sẽ làm nên mọi việc,
Là Xuân tạo được thể nhân hòa.

Hôm nay, Bần Đạo ban ân điển vào bầu bạch thủy trên Thiên bàn, chư đệ muội dùng cho mát mẻ thân tâm, phát trí huệ tu hành công quả công phu để tạo một công trình trên đường sứ mạng. (...)

Bần Đạo cũng khuyên chư hiền đệ hiền muội ghi nhớ lời dạy hôm nay để hoàn thiện. Mỗi người nếu biết tự hoàn thiện thì xã hội Thánh đức sẽ đến với chư đệ muội, với dân tộc này và nhân loại. (...)

Đến đây, Bần Đạo tạm dừng bút, chúc chư hiền đệ muội hưởng được tâm Xuân bất tận.

Ghi nhớ lời dạy của Bần Đạo hôm nay. Bần Đạo già từ lui điển. Thăng.